



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG BA 2025

## Sự kiện sắp đến

Ngày 7/4 đến ngày 11/4: học sinh nghỉ kết thúc học phần 3

Ngày 22/4: sự kiện ngày Trái Đất

Ngày 30/4 đến 2/5: học sinh nghỉ lễ 30/4 ngày Thống nhất Đất nước và Quốc tế lao động

## Thông điệp từ Hiệu trưởng

Kính gửi quý phụ huynh,

Nhà trường vui mừng thông báo đến phụ huynh về chủ đề của buổi lễ Tổng kết và Văn nghệ Cuối năm: “Giai điệu dân gian trên toàn thế giới: Từ những điệu nhảy cổ xưa đến những tiết mục hiện đại”. Sự kiện quan trọng này sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 18/6/2025. Nhà trường rất mong được cùng phụ huynh và học sinh chúc mừng một năm học đầy thành công của các em. Kính mong phụ huynh dành thời gian tham dự để cùng chung vui với các em.

Trước khi sự kiện diễn ra, các em sẽ bước vào kỳ thi cuối học kỳ II với lịch thi như sau:

- Các bài thi tiếng Anh và chương trình Quốc tế: từ ngày 23/5 đến 29/5/2025.
- Kỳ thi Quốc tế Cambridge dành cho các lớp IGCSE, AS/A Level: từ ngày 28/4/2025 đến 11/6/2025.

Đối với khối Song ngữ, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi thông tin chi tiết về lịch thi của chương trình Việt Nam đến phụ huynh.

Nhà trường xin chúc tất cả các em học sinh sẽ đạt kết quả tốt trong các kỳ thi sắp tới.

**Bradman McCarthy**

Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG BA 2025

## Thông điệp từ ban giám hiệu SVIS

Kính chào Quý phụ huynh,

Trong tháng 3, các em học sinh đã được trải nghiệm với hoạt động Ngày hội STEM tiểu học 2025 cấp quận và tham gia Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2025.

### Ngày hội STEM Tiểu học 2025 cấp quận

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2025, Ngày hội STEM của các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện này tạo ra một không gian để các em học sinh khám phá và trải nghiệm các hoạt động khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) một cách thú vị và sinh động. Ngày hội không chỉ giúp các em phát triển tư duy sáng tạo mà còn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Chúc mừng các em học sinh với những thành tích xuất sắc đã đạt được, cụ thể là:

- ❖ 1 Giải Nhất “Kĩ sư nhí sáng tạo”
- ❖ 1 Giải Nhì trưng bày gian hàng STEM
- ❖ 1 Giải Nhì “Giải mã STEM”
- ❖ Giải Nhì Toàn Đoàn

Những thành tích này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực học tập, sáng tạo và đam mê của các em mà còn là minh chứng cho công tác dạy học STEM hiệu quả và chất lượng của nhà trường. Chúng ta hy vọng các em sẽ tiếp tục phát huy những thành công này, vượt qua những thử thách mới và luôn nỗ lực hết mình trong mọi lĩnh vực.

Chúc mừng các em, và cảm ơn các thầy cô đã luôn đồng hành, hỗ trợ các em trong suốt hành trình này!







# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG BA 2025

## Cuộc thi Toán Kangaroo - IKMC 2025

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, gần 30 em học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở của trường đã tham gia cuộc thi Toán Kangaroo 2025. Đây là một sân chơi bổ ích và thú vị với các bài toán thử thách kỹ năng tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo. Tại cuộc thi này, học sinh có thể trau dồi kiến thức toán học và khả năng tư duy độc lập, khơi gợi sự sáng tạo và niềm đam mê học hỏi.

Kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới, và những thí sinh xuất sắc sẽ nhận được các phần thưởng và chứng chỉ từ Ban tổ chức.

Một lần nữa thay mặt thầy cô giáo, chúc mừng các em học sinh đã tham gia và thể hiện sự nỗ lực hết mình trong cuộc thi. Hy vọng các em sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích cao hơn trong tương lai!

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**Hồ Thị Thuý Vân/Huỳnh Phạm Diễm Hằng**

Ban giám hiệu SVIS

## Chương trình Du học Hè 2025 tại Hàn Quốc và Singapore

Nhà trường xin trân trọng thông báo tới Quý Phụ huynh và các em học sinh về Chương trình Du Học Hè năm 2025 như sau:

Chương trình Du học hè tại Singapore dành cho học sinh từ Lớp 4 tới Lớp 6.

Chương trình Du học hè tại Hàn Quốc dành cho học sinh từ Lớp 5 tới Lớp 9.

Chương trình diễn ra từ Chủ nhật ngày 6 tháng 7 năm 2025 đến Thứ bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2025.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký đã được gửi đến Quý phụ huynh qua email. Nếu có câu hỏi liên quan đến chương trình, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Cô Đinh Thị Thu Hiền - Điều phối viên Chương trình tại số điện thoại: (84-236) 7301 555, máy lẻ: 0377 hoặc qua Email: [hien.dinhthithu@kinderworldgroup.com](mailto:hien.dinhthithu@kinderworldgroup.com)



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG BA 2025

## Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Trung học)

Trong tháng Ba, nhà trường đã chào đón những huấn luyện viên OBV đến tổ chức và giảng dạy chương trình giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh khối 4 và khối 5. Các em đã tham gia chương trình trong hai ngày với các hoạt động ngoài trời, trò chơi suy luận giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm và đặc biệt là trải nghiệm một đêm ngủ tại trường. Nội dung hoạt động OBV tại trường đã gắn kết học sinh khối Quốc tế và Song ngữ, các em có cơ hội làm quen với bạn mới, cùng nhau học hỏi những bài học giá trị, cho thấy rõ mục tiêu học tập mà nhà trường luôn hướng đến bao gồm rèn luyện tư duy phản biện, giúp học sinh trở thành những công dân năng động và có trách nhiệm.

Nhà trường tuyên dương những học sinh đã tham gia chương trình OBV tại trường cũng như toàn bộ học sinh đã tham gia OBV trong năm nay. Nhà trường vô cùng tự hào về những nỗ lực của các em và hy vọng được thấy các em áp dụng những kỹ năng quý báu đã học được vào cuộc sống hàng ngày tại trường cũng như trong cuộc sống.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh đã tin tưởng và tạo điều kiện cho các em tham gia chương trình OBV. Sự tin tưởng và ủng hộ của quý phụ huynh chính là nền tảng quan trọng cho sự thành công của chương trình này.

**Stephanie Shepperd (Ms)**

Hiệu phó







# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG BA 2025

## Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Tiểu học)

Kính chào quý phụ huynh,

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến phụ huynh, học sinh, từng thành viên của nhà trường đã góp phần đem đến thành công cho sự kiện Ngày Hội Thể thao 2025 diễn ra tại sân vận động quận Ngũ Hành Sơn vừa qua. Từ những cuộc đua chạy nước rút đến hoạt động kéo co, không khí ngày hội tràn ngập quyết tâm, tinh thần đoàn kết và những kỷ niệm khó quên. Thật tuyệt vời khi được thấy các em từ Dự bị Tiểu học đến lớp 12/ A Level thi đấu hết mình trên đường đua và sân cỏ.

Chúc mừng các đội :

- Giải Nhất – Đội Rùa Xanh
- Giải Nhì – Đội Trâu Đỏ
- Giải Ba – Đội Hổ Vàng

## Lời cảm ơn đặc biệt

Cảm ơn đội ngũ giáo viên tận tâm, sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh, các Thủ lĩnh học sinh đầy trách nhiệm và đội ngũ văn phòng tổ chức chuyên nghiệp – chính sự hỗ trợ và động viên của mọi người đã giúp sự kiện diễn ra suôn sẻ và an toàn. Và đặc biệt, xin cảm ơn những phụ huynh đã có mặt tại sân vận động đã đến và cổ vũ nhiệt tình cho các em.

## Sự kiện sắp tới

Nhà trường đã lên kế hoạch sẵn sàng cho những sự kiện thi đấu giữa các Nhà trong thời gian sắp đến. Các em hãy tiếp tục duy trì tinh thần học tập và thi đấu cho thành tích chung của đội Nhà – từng điểm số đều góp phần giúp đội Nhà giành được chiếc Cúp vô địch vào cuối năm.

Hãy cùng mang nguồn năng lượng tích cực này xuyên suốt năm học!

## Niall Elliot Reed (Mr)

Hiệu phó



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG BA 2025

## Thông điệp từ trường khối Mẫu giáo

Trong tháng Ba, Khối Mẫu giáo đã có một tuần đầu tiên đầy niềm vui khi tìm hiểu về những câu chuyện của Dr. Seuss, một trong những tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong tuần, các em đã được giới thiệu nhiều cuốn sách khác nhau như *The Cat in the Hat* (Chàng Mèo Mang Mũ), *The Lorax* (Thần Lorax), *Green Eggs and Ham* (Trứng xanh, giăm bông xanh), *Fox in Socks* (Cáo đeo bít tất), *I am Not Going to Get Up Today* (Hôm nay mình sẽ không thức dậy), *What Pet Should I Get* (Mình nên nuôi thú cưng nào), *Oh, the Places You'll Go* (Oh, Nơi bạn sẽ đến), *One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish* (Một con cá, hai con cá, cá đỏ, cá xanh) và *Wacky Wednesday* (Thứ Tư kỳ quặc).

Các em rất thích thú khi lắng nghe những câu chuyện được đọc bởi giáo viên và khách mời, đồng thời hào hứng tham gia vào các hoạt động giáo dục thú vị mỗi ngày ở tất cả các môn học như Tiếng Anh, Mỹ thuật, Toán học và Khoa học. Bên cạnh những hình ảnh minh họa đầy màu sắc và các nhân vật vui nhộn, mỗi cuốn sách đều ẩn chứa những bài học và thông điệp ý nghĩa.

Ngày hội Pajamas (*Pajamas Day*) là một trải nghiệm vô cùng thú vị khi cả cô và trò đều mặc đồ ngủ thay vì đồng phục, cùng nhau học tập trên giường. Các "chú mèo đội mũ" và các bé trong những đôi tất ngộ nghĩnh cũng đã có những khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ.

Cảm ơn quý phụ huynh đã nhiệt tình hỗ trợ với trang phục và phụ kiện mỗi ngày. Các em đã có khoảng thời gian thực sự tuyệt vời!

Bên cạnh đó, các lớp cũng bắt đầu dự án trồng cây trong khu vườn hữu cơ, khi được học về thực vật, thiên nhiên và môi trường. Các em đã gieo hạt trồng hoa và rau củ. Các em vô cùng háo hức mỗi khi được đến thăm vườn để kiểm tra và chăm sóc những mầm cây nhỏ của mình.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**Võ Thị Thùy Ngân**

Trưởng khối Mẫu giáo

